

ชื่อเรื่อง : ทศวงศ์กับการเลี้ยงตนเองของคริสตจักรลาหู่ ภาคที่ ๒
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้จัดทำ : นายคะแสง นานานิคม

หลักสูตร : ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคคิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: อาจารย์ ชยันต์ หิรัญพันธ์

วันที่อนุมัติผลงาน :16 กรกฎาคม 2009.....

จำนวนหน้า :91 หน้า.....

คำสำคัญ :

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษความเป็นไปได้ในการเลี้ยงตนเองด้วยทศวงศ์ของ คริสตจักรลาหู่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ ๒ สภาคริสตจักรในประเทศไทย จากตัวอย่างกรณีศึกษา 5 คริสตจักร เพื่อเป็นแนวทางและสะท้อนถึงแนวโน้มที่คริสตจักรลาหู่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ ๒ อีก 30 คริสตจักร สามารถเลี้ยงตนเองได้ด้วยการถวายทศวงศ์อย่างสัตย์ซื่อและสม่ำเสมอสามารถนำ ความรู้เกี่ยวกับทศวงศ์จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงตนเองของคริสตจักรได้ อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งสรุปวิทยานิพนธ์ฉบับนี้พอสังเขป ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ เป็นเรื่องหลักการและเหตุผลหรือแรงจูงใจในการเขียนวิทยานิพนธ์นี้คือ การที่คริสตจักรลาหู่(ภาค๒) กำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพและสวัสดิการศิษยาภิบาลที่ไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นเหตุให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระคริสต์ธรรมไปรับใช้ พระเจ้าที่คริสตจักรในเมือง ซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า ทำให้คริสตจักรในชนบทขาดผู้รับใช้พระเจ้าที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อการทำงานพันธกิจของคริสตจักรโดยรวม ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อว่าถ้า คริสตจักรมีการถวายทศวงศ์คริสตจักรจะสามารถเลี้ยงตนเองได้ ผู้ศึกษาจึงได้กำหนดคริสตจักรลาหู่(ภาค๒) เขต 4 จำนวน 5 คริสตจักรเป็นกรณีศึกษาในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ.2008-

มีนาคม ค.ศ.2009 ด้วยวิธีการสำรวจและอบรมให้ความรู้เรื่องทศางค์ เพื่อแสวงหาแนวทางการเลี้ยงตนเองด้วยทศางค์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในคริสตจักรได้อย่างเหมาะสมต่อไป

บทที่ 2 ทศางค์ บทนี้เป็นเรื่องความหมายและทศางค์ในบริบทของคนยิวที่วิวัฒนาการจนถึงสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ

สมัยบรรพบุรุษ คือตั้งแต่สมัยอาดัมจนถึงโมเสสก่อนนำชนชาติอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์ สมัยนั้นสังคมยิวยังไม่มีกรกล่าวถึงเรื่องทศางค์ พระคัมภีร์ได้พูดถึงทศางค์เพียงสองครั้ง คือ ที่ อับราฮัมถวายหนึ่งในสิบแก่เมลคีเซเดคกษัตริย์เมืองซาเล็ม และยาโคบที่ปฏิญาณว่าจะถวายหนึ่งในสิบแด่พระเยโฮวาห์ เป็นการถวายด้วยความเต็มใจ ไม่มีระเบียบหรือกฎ ข้อบังคับให้ถวาย

สมัยอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์สู่แผ่นดินคานาอัน ในสมัยนี้ได้มีการกล่าวถึงทศางค์ ว่า ทศางค์เป็นของพระเจ้า พระองค์ได้ยกทศางค์ให้คนเลวีและปุโรหิตเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ในพลับพลาและได้กำหนดให้คนอิสราเอลนำทศางค์มาถวายในที่กำหนด ทุกสามปีเอาทศางค์ให้เลวี คนต่างด้าว ลูกกำพร้า และหญิงม่ายที่เมืองของตน

สมัยพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้สั่งสอนและแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการถวายไว้ว่า การรักษาและทำตามธรรมเนียมปฏิบัติรวมทั้งการถวายทศางค์ไม่เป็นเหตุให้มนุษย์ได้รับความรอด เว้นแต่พระเจ้าทรงกระทำ ให้ถวายด้วยความศรัทธาและถ่อมใจไม่ใช่ถวายเพื่อการไถ้อวด

สมัยคริสตจักรเริ่มแรก เป็นช่วงสมัยของอัครสาวก อาจารย์เปาโลได้พูดถึงเกี่ยวกับการถวายไว้ว่า ให้ถวายด้วยความเต็มใจ ด้วยใจยินดีและด้วยใจกว้างขวางตามที่ตนได้คิดหมายไว้ในใจ

สมัยมิชชันนารี (คริสต์ศตวรรษที่19) ค.ศ.1828-1933 ไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามิชชันนารีได้เน้นเรื่อง การถวายทศางค์ให้คริสตจักรหรือไม่ เพราะไม่พบหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องทศางค์เลยทั้งนี้เพราะมิชชันนารีได้รับการช่วยเหลือจากคริสตจักรแม่ในต่างประเทศ

สมัยสภาคริสตจักรในประเทศไทย(ค.ศ.1934-1998) สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้นำเอาเรื่อง "การถวายทศางค์" มาใช้ในการเลี้ยงตนเองโดยกำหนดไว้ในธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตศักราช 1998 และระเบียบปฏิบัติแห่งธรรมนูญสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2002 และโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 จนถึงปัจจุบัน

สรุป ทศางค์เป็นพันธสัญญาระหว่างอิสราเอลกับพระเจ้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทศางค์จากพืชผล สัตว์เลี้ยงและรายได้ต้องเอาไปถวายในที่กำหนด ใช้สำหรับ เลวี ปุโรหิต คนต่างด้าวลูกกำพร้าและหญิงม่าย สำหรับคริสเตียนให้ถวายด้วยความศรัทธาและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจยินดี

บทที่ 3 เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาของคริสตจักรลาคู๋ สังกัดคริสตจักรภาคที่ ๖ คริสตจักรมีนิมิตมุ่งเน้นในการก่อตั้งคริสตจักรบนพื้นฐานความรักขององค์พระเยซูคริสต์และรักซึ่ง

กันและกัน เป้าหมายของคริสตจักรคือนำคนมาถึงพระเยซูคริสต์โดยการประกาศ การสร้างสาวก และส่งเสริมให้ร่วมกันสร้างคริสตจักรและชุมชนแห่งความรัก โดยมีพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณและก่อตั้งคริสตจักร การพัฒนาคริสตจักร การศึกษาและการผลิตผู้รับใช้พระเจ้า มีธรรมเนียม การปกครอง โครงสร้าง คณะกรรมการ การเลี้ยงตนเองและผู้ร่วมภราดรภาพ

บทที่ 4 ทศวงศ์กับการเลี้ยงตนเองของคริสตจักรลาหู่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ ๖ เป็นผล การศึกษาทศวงศ์กับการเลี้ยงตนเอง กรณีศึกษาคริสตจักรแม่नावาง คริสตจักรบ้านโปง คริสตจักร ตาดน้อย คริสตจักรบุญศิริธรรมและคริสตจักรดอยเวียง ในบทนี้เป็นการศึกษาเรื่องราวได้และการ ถวายทศวงศ์ของคริสตจักรทั้ง 5 แห่ง พบว่ามีรายได้เพียงพอที่จะถวายทศวงศ์เพื่อการเลี้ยงตนเอง กล่าวคือ ในปี ค.ศ.2007 คริสตจักรมีเงินถวายทั้งหมด 408,100.00 บาท(ทศวงศ์ 195,325.00 บาท) ในปี ค.ศ.2008 มีการอบรมเรื่องทศวงศ์ เงินถวายของคริสตจักรได้ทั้งหมด 613,468.00 บาท (ทศวงศ์389,255.00 บาท) ซึ่งจะเห็นว่าเงินถวายในภาพรวมของคริสตจักรและเงินถวายทศวงศ์ใน คริสตจักรเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่คริสตจักรมีความเข้าใจเรื่องการถวายทศวงศ์(ได้รับการอบรมแล้ว)

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาทศวงศ์เพื่อการเลี้ยงตนเองของคริสตจักรทั้ง 5 แห่งได้ว่า คริสตจักรที่มีศักยภาพและศรัทธาจะสามารถเลี้ยงตนเองด้วยการถวายทศวงศ์ ผู้ศึกษาชี้ถึง ประเด็นข้อดีของการเลี้ยงตนเองด้วยทศวงศ์ คือ ถูกต้องตามหลักคำสอนที่ให้เราถวายด้วยความ สำนึกและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเต็มใจ มีความเป็นธรรมเพราะถวายให้ตามที่เรามีหนึ่งใน สิบ การถวายทศวงศ์จะสามารถยกระดับค่าตอบแทนและสวัสดิการศิษยาภิบาลได้ ส่งสืบลดให้ คริสตจักรลาหู่(ภาค๖)ได้อย่างพอเพียงและอาจเป็นแนวทางยกระดับคริสตจักรสู่การเป็นคริสตจักร ภาคได้ วิธีการถวายทศวงศ์ การบริหารจัดการทศวงศ์ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ที่จะให้ความรู้และ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง